



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันอังคารที่ 15 เดือนเมษายน พ.ศ.2551 หน้า 23

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ใด <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

หนุนตั้งสมาพันธ์.ศ.วิชาชีพครู"มศว"แนระดับปัญหาเชิงนโยบาย

นายวิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยถึงกรณีทีนิสิตครู โครงการผลิตครู การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับปริญญาตรี หลักสูตรครู 5 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับทุนจากรัฐบาล กำลังรวมกลุ่มเพื่อ จัดตั้งสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาวิชาชีพครู ว่าขอสนับสนุนเพราะการรวมกลุ่มกันจะทำให้กลุ่มวิชาชีพครูเข้มแข็ง การปล่อยให้อุศุสภาหรือกระทรวงศึกษาธิการ (ศษ.) ทำงานเพื่อครูอย่างโดดเดี่ยวไม่ได้อีกแล้ว อีกทั้งปัญหา ของคนที่เข้าสู่วิชาชีพครูนั้นต้องสะท้อนจากคนที่ประสบปัญหาจริง การทีนิสิตครูหลักสูตร 5 ปีรวมกลุ่มกัน เพื่อ จัดตั้งสมาพันธ์นั้น เชื่อว่าจะช่วยกันทำงานและผลักดันสิ่งที่สร้างสรรค์ หรืออาจจะร่วมกันผลักดันในเรื่องที่เป็น ปัญหาเชิงนโยบายได้อีกหากกลุ่มมีความเข้มแข็ง อย่างไรก็ตาม การจะผลักดันปัญหาอะไรนั้นควรรอบคอบ และเป็นประโยชน์เพื่อหมู่คณะมากกว่าจะเน้นแต่ประโยชน์ตัวเอง โดยอยากให้ระดมความคิดจากบุคคลใน สังคมที่ได้รับการยอมรับระดับประเทศหรือนานาชาติ ทั้งนี้ กลุ่มนิสิต นักศึกษา หลักสูตรครู 5 ปี ล้วนแต่เป็น คนหนุ่มสาว มีความรู้ ความสามารถ และเป็นคนรุ่นใหม่ บรรยากาศของสมาพันธ์น่าจะออกมาในรูปแบบที่ สร้างสรรค์และสถาบันแต่ละแห่งที่ผลิตครูควรสนับสนุน

"คุรุสภาเป็นองค์กรที่ดูแลเกี่ยวกับสภาวิชาชีพครู ผมอยากเห็นคุรุสภาทำงานให้เข้มแข็งกว่านี้ เพราะการดูแล ด้านความเข้มแข็งของวิชาชีพนั้น มีสาระสำคัญ เนื้อหาหลากหลาย ที่คุรุสภาสามารถขับเคลื่อนและเป็นแกน ในการสร้างความเข้มแข็งให้กับบุคคลที่อยู่ในวิชาชีพครูได้ ผมอยากเห็นคุรุสภาผลักดัน ขับเคลื่อนศักดิ์ศรีใน วิชาชีพครู กระบวนการ หลักสูตรที่สถาบันการศึกษาสร้างขึ้น ช่วยดูว่าแต่ละสถาบันเอาจริงเอาจังเพียงไหน" นายวิรุณกล่าว

นายวิรุณกล่าวว่า ขณะนี้ มศว กำลังจัดตั้งศูนย์ครูและศิษย์เก่าสัมพันธ์ บ้านไร่สามัคคี มศว ชั้นที่ อ.น้ำเกียน จ. น่าน เพื่อรวมกลุ่มคนที่อยู่ในวิชาชีพครู ซึ่งใน จ.น่าน มีคนที่อยู่ในวิชาชีพครูจำนวนมาก รวมถึงบัณฑิตจาก มศว ที่สำเร็จจากโครงการบัณฑิตคืนถิ่น หลักสูตรครูวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรี และโท บัณฑิตคืนถิ่นสาขา พัฒนาชุมชน และโครงการเพชรในตม ซึ่งศูนย์ครูและศิษย์เก่าสัมพันธ์บ้านไร่สามัคคี มศว จะเปิดรับเพื่อนครู จากสถาบันอื่นๆ ด้วย เพื่อรวมกลุ่มพบปะสังสรรค์และระดมความคิด คาดว่าประมาณกลางปี 2551 ศูนย์ศิษย์ เก่าสัมพันธ์จะดำเนินการได้